



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

๑. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ พิจารณา เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ สืบเนื่องจากประเด็นข่าวกรณีเกี่ยวกับการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุและประชาชนกรณีอื่นในลักษณะเดียวกัน จึงได้เชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาให้ข้อมูลว่า ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ประกอบกับปัจจุบันได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-social welfare) ระหว่างกรมบัญชีการและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถตรวจสอบการรับเบี้ยคนชราเข้าช้อนกับเงินบำนาญ หรือเงินบำนาญพิเศษ โดยปัจจุบันพบว่ามีกรรับเบี้ยซ้ำซ้อน ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ราย ที่จะต้องมีการดำเนินการเรียกคืนเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้มีการชะลอการดำเนินการเรียกเงินคืนแก่ผู้ได้รับเบี้ยซ้ำซ้อนดังกล่าวแล้ว และจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและหาทางออกในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๒. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเสรีภาพสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้พิจารณา ดังนี้

๑) การศึกษา เรื่อง สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบของสื่อต่างประเทศที่อยู่ในไทย สืบเนื่องจากการเชิญผู้แทนจากกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ และผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมและได้รับทราบข้อมูลว่า กรมสารนิเทศได้มีการออกแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองสื่อมวลชนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย คณะอนุกรรมการได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาศึกษา และได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองสื่อมวลชนต่างประเทศ ได้แก่ (๑) จะต้องได้รับการมอบหมายหรือได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สื่อมวลชนเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ประกอบอาชีพอื่นตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย (๒) จะต้องไม่เป็นสื่อมวลชนต่างประเทศที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคง ความสงบสุข และความปลอดภัยของประชาชน



ในประเทศไทย หรือบุคคลที่รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเห็นควรนำข้อเสนอดังกล่าว กราบเรียน นายกรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานต่อไป

๒) การศึกษา เรื่อง กระบวนการอาชญากรรมโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออ้างอิงในลักษณะ ที่บิดเบือนความจริง (TRUTH) คณะอนุกรรมการเห็นควรให้มีการรวบรวมกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาศึกษาเพื่อให้เนื้อหาที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น

๓. คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณา ดังนี้

๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียน การขอความเป็นธรรมและขอให้บรรเทาความเสียหาย กรณีการตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพื้นที่การค้า และสัญญาซื้อขายห้องชุด โดยเชิญ ผู้ร้องเรียนและคณะมาให้ข้อมูลว่า โครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการที่เปิดตัวให้มีการซื้อขายห้องชุด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมีกรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่มีการเชิญชวนผู้ซื้อหลงเชื่อ เมื่อผู้ร้องหลงเชื่อและตกลงทำสัญญาซื้อขาย กลับพบว่า เจ้าของโครงการดังกล่าวมิได้มีการดำเนินงานก่อสร้าง และพัฒนาโครงการดังกล่าวตามที่ได้มีการโฆษณา จนทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย และผู้ร้องประสงค์ให้เจ้าของโครงการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว คณะอนุกรรมการเห็นว่า การกระทำของเจ้าของโครงการดังกล่าวมิใช่การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายประการ จึงเห็นควรให้เร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียนและคณะต่อไป



๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีความทุกข์ร้อนของ ประชาชนอันเนื่องมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราสูง คณะอนุกรรมการเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔



๔. คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาเสนอความเห็นต่อการแบ่งมอบความรับผิดชอบการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ดังนี้ ๑) คณะกรรมการขอให้เพิ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ รับผิดชอบการขับเคลื่อน แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน ๓ กิจกรรม ซึ่งส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ดังนี้ (๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดการ Fake News (๒) การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ และ (๓) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ๒) ร่างกฎหมายที่ต้องการติดตามต่อเนื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติ พ.ศ. ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่ปรากฏในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ ๓) ประเด็นปฏิรูปที่ต้องการติดตามต่อเนื่อง คือ แผนการปฏิรูปด้านสังคม พันธกิจ : กลุ่มผู้เสียหาย กลยุทธ์ : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งไม่ปรากฏในแผนการปฏิรูป ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)





จิตรภาณุ ปันศิริ นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ/ ช่าง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาธิการ